

SpongeBob ชวนมาสนุกกันให้ชุ่มฉ่ำในงาน Ocean Park Summer Splash (วันนี้ – 28 ส.ค.)



โอเชียนปาร์ค เชิญคุณมาสนุกกันให้ชุ่มฉ่ำกับงาน โอเชียนปาร์ค ซัมเมอร์สแปลช ที่ปีนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 28 สิงหาคม พร้อมสัมผัสความมันส์เต็มพิกัดกับเครื่องเล่นและกิจกรรมมากมายในรูปแบบสวนน้ำ ลิ้มลองเมนูพิเศษสุดน่ารัก และเพลิดเพลินกับกิจกรรม “ใกล้ชิดสัตว์โลกใต้น้ำ” อีกทั้ง เป็นครั้งแรกที่เหล่าตัวการ์ตูนขวัญใจผู้ชมจากซีรีส์ดังของช่องเคเบิล Nickelodeon ทั้งเจ้าสฟنجบ๊อบ สแควร์แพนส์ (SpongeBob SquarePants) และผองเพื่อนอย่างแพทริก สตาร์ (Patrick Star) สควิดวอร์ด เทนทาเคิลส์ (Squidward Tentacles) และมิสเตอร์แครป (Mr. Krabs) จะพากันมาสร้างสีสันให้นักท่องเที่ยวและแฟน ๆ ทั่วโลกได้สนุกสนานกันเต็มที่ในงานสฟنجบ๊อบ วอเตอร์ पार्टी (SpongeBob Water Party) ที่ฮ่องกง งานนี้แฟนพันธุ์แท้ห้ามพลาด! กับของที่ระลึกรุ่นลิมิเต็ด เอ디션 ทั้งยังเอาใจคนรักสุขภาพด้วยเมนูผักผลไม้หลากชนิดในธีมสฟنجบ๊อบสุดน่ารัก ตบท้ายด้วยเมนูเย็น ๆ ให้คุณได้ดับกระหายคลายร้อน จัดเต็มไปกับโปรแกรมเด็ด “ใกล้ชิดสัตว์โลกใต้น้ำ” ที่จะพาคุณท่องไปในโลกใต้น้ำกับกิจกรรมรับซัมเมอร์ในแกรนด์ อะควาเรียม เอ็กซ์พลอเรชัน (Grand Aquarium Exploration) เตรียมตัวรับคลื่นความสนุกที่จะขึ้นฝั่งอีกระลอกในวันที่ 15 กรกฎาคมนี้ เพื่อลุ้นเป็นผู้โชคดีกับรางวัลกว่า 800 รายการทุกสัปดาห์ผ่านทางแอปพลิเคชัน Ocean Park Mobile

ชุ่มฉ่ำไปกับสฟنجบ๊อบ วอเตอร์ पार्टी ทำประลองกับเกมสุดมันส์ อะเมซิง เลเซอร์

งานสฟنجบ๊อบ วอเตอร์ पार्टी กับปรากฏการณ์ความมันส์ครั้งแรกในฮ่องกง พร้อมแล้วที่จะพาผู้มาเยือนท่องไปในดินแดนสุดมหัศจรรย์ Bikini Bottom เต็มอิมเมจไปกับกิจกรรมทางน้ำมากมาย ร่วมด้วยเหล่าตัวการ์ตูนจากสฟنجบ๊อบ สแควร์แพนส์และผองเพื่อน เอาใจคนรักโซเชียลให้ชะงัดแล้วแชร์รูปถ่ายและวิดีโอวอดเพื่อน ๆ และครอบครัวกันอย่างจุใจ ตื่นตาตื่นใจไปกับเกมเลเซอร์ AMaze-ing Lasers สุดตระการตาครั้งแรกจากสหรัฐอเมริกา ที่ให้ผู้เล่นได้สมมติตัวเองเป็นฮีโร่ ร่วมประลองไหวพริบและพิสูจน์ความไวเพื่อข้ามตารางแสงเลเซอร์ในห้องที่มีดสนิท โดยผู้เล่นแต่ละคนจะต้องไล่กดปุ่มที่อยู่ตามมุมห้องเพื่อทำคะแนนแข่งกับเพื่อน ๆ ว่าใครจะทำคะแนนได้สูงกว่ากัน Mega Gush กับสัมผัสแห่งความเย็นทะลุพิกัด โดยผู้เล่นจะยืนอยู่ใต้ถังน้ำขนาดใหญ่ แล้วปล่อยให้ความเย็นสดชื่นจากสายน้ำที่ไหลลงมาข้างล่าง อีกหนึ่งความสนุกสดใหม่กับ Jumbo Bubble Playground ที่ให้ผู้เล่นได้เพลินไปกับ การสร้างฟองบับเบิลขนาดยักษ์เท่าคนจริง กลมกลืนไปกับธีมที่ตกแต่งตามเรื่องราวในการ์ตูนสฟنجบ๊อบ กลายเป็นฉากหลังหลากสีสัน พลาดไม่ได้กับ Rainbow Fountain ให้ผู้เข้าชมฟินไปกับน้ำพุแฟนซีที่ถูกเนรมิตให้มีสีสันสุดตระการตาและเริงระบำไปตามจังหวะ ปิดท้ายด้วยโซน Wild Foam Zone ที่รับรองได้ว่าทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ที่เข้ามา

โซนนี้เป็นต้องโดนสะกดไปตามจังหวะสุดมันส์และแสงสีสุดอลังการอย่างแน่นอน

ใกล้กับโซนวอเตอร์ ปาร์ตี้ คือโซน Super Splash Battle ที่ให้คุณยกก๊วนชวนเพื่อนมายิงระเบิดน้ำใส่กันให้มันส์กระจาย เปียกปอนกันไปข้างหนึ่งในบรรยากาศสุดหรรษา เอาใจเด็ก ๆ ด้วย Kids DIY Workshop ให้พวกเขาได้เพลิดเพลินไปกับการสร้างสรรค์ผลงานมาสเตอร์พีชเอากลับไปทอดที่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นพวงกุญแจสฟิงซ์บี๊อบ หนังสือสติ๊กเกอร์ สตาร์ ตุ๊กตาปลาและหมี่แพนด้าที่ทำจากดินน้ำมันสีรุ้งกันที่ลาน Whiskers Harbour สำหรับเด็ก ๆ โดยเฉพาะ

ชื่อปของที่ระลึกสฟิงซ์บี๊อบสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่โอเชียนปาร์ค พร้อมชิมเมนูอร่อยชิมสฟิงซ์บี๊อบสุดน่ารัก

แฟน ๆ สฟิงซ์บี๊อบที่แวะมาสวนสนุกแห่งนี้เพราะอยากเห็นลูกแปลกตารับชมเมอร์ของสฟิงซ์บี๊อบและผองเพื่อนแล้วละก็ งานนี้ไม่ผิดหวังแน่นอน เตรียมตัวรับเซอร์ไพรส์กันให้ดี ๆ เพราะงานนี้สฟิงซ์บี๊อบจะแวะมาทักทายแฟน ๆ กันแบบตัวเป็น ๆ ผู้เข้าชมจะได้พบกับร้านสฟิงซ์บี๊อบ บี๊อบอัพ ใกล้กับ Applause Pavilion ที่เปิดให้ช้อปปิ้งเฉพาะช่วง Summer Splash เท่านั้น ฟินกระจายไปกับสินค้าลิมิเต็ดเอดิชั่นจากโอเชียนปาร์คที่เสริมทัพด้วยสฟิงซ์บี๊อบ สแควร์แพนส์ มีทั้งร่ม เสื้อผู้ชายทะเล เสื้อยืดและขวดน้ำ สำหรับแฟน ๆ ที่กำลังมองหาความสุขรูปแบบใหม่ แนะนำให้ลองเพนท์หน้าแล้วแปลงร่างเป็นสฟิงซ์บี๊อบและผองเพื่อนกัน

ปิดท้ายด้วยทีเด็ดจากอาหารมังสวิรัตเอาใจคนรักสุขภาพแบบไม่ยอมหลุดชิมสฟิงซ์บี๊อบกันได้ที่ร้านอาหารและซุ้มอาหารหลากหลายร้านในสวนสนุก ตกแต่งในสไตล์สฟิงซ์บี๊อบ สแควร์แพนส์ที่อีกเช่นกัน

คลายร้อนด้วยของว่างเย็น ๆ อิ่มอร่อยกับบาร์บีคิวริมทะเลสาบ เต็มเต็มความสนุกให้ชมเมอร์นี้ นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อของว่างคลายร้อน เช่น น้ำสับปะรดเย็น ๆ และแดงโมไซค์มินิ ได้ที่ซุ้มอาหารต่าง ๆ โอเชียนปาร์คยังจัดงานปาร์ตี้บาร์บีคิวริมน้ำ Lakeside BBQ Carnival เป็นครั้งแรก ให้ทุกคนได้ลิ้มลองความอร่อยของเนื้อย่างเสียบไม้และบาร์บีคิวเสียบไม้ อาทิเช่น เนื้อยูเอสรอบย่างหั่นลูกเต๋า หรือหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ในไวน์ขาวและสมุนไพรรวมถึงเนื้อย่างสอดไส้เสียบไม้และไส้กรอก เสิร์ฟคู่กับเครื่องดื่มเย็น ๆ สูตรพิเศษ กล่อมบรรยากาศงานปาร์ตี้ให้ฟินต่อแบบไม่มีลิมิตกันไปเลย

พิเศษเฉพาะชมเมอร์นี้! ตะลุยโลกใต้ทะเลกับกิจกรรม Grand Aquarium Exploration ลุ้นรับส่วนลดสำหรับสองคน

คนรักกีฬาทางน้ำพลาดไม่ได้กับการสัมผัสประสบการณ์ที่จะพาคุณดำดิ่งลงไปในแกรนด์ อควาเรียมของโอเชียนปาร์ค ที่เปิดให้สนุกกันเฉพาะช่วงชมเมอร์นี้เท่านั้น งานนี้นักดำน้ำมืออาชีพจะพาคุณไปดูปะการังสวย ๆ และฝูงปลาตามแนวปะการัง ไม่ว่าจะเป็นปลาผีเสื้อพีระมิด ปลาวัวปีกัสโซ ปลากระพงเหลืองแถบฟ้า ปลากล้วย และปลาเทวดา นอกจากนี้ยังมีทัวร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟตามไปดูการเพาะพันธุ์ปะการังกันถึงในห้องและเบื้องหลังของงานต่าง ๆ ให้ฟังกันต่อไปอีก ผู้เข้าชมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปะการังของสวนน้ำแห่งนี้ ตลอดจนการปกป้องปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล ควบคู่ไปกับการปลูกฝังจิตสำนึกให้เห็นถึง

ความสำคัญของการอนุรักษ์ท้องทะเล ผู้เข้าชมควรมีอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป (เด็กที่อายุต่ำกว่าสิบปีต้องมีผู้ใหญ่ที่ชำระค่าเข้าชมและเป็นผู้ดูแล) สำหรับผู้ที่ว่ายน้ำไม่เป็นก็สามารถเข้าชมได้เช่นกัน รับผิดชอบต่อส่วนลดเมื่อมาของคนเฉพาะในงานซัมเมอร์สเปเชียลนี้เท่านั้น โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ของโอเชียนปาร์ค

ดาวนโหลดแอปพลิเคชัน โอเชียนปาร์ค เพื่อลุ้นรับรางวัลกันทุกสัปดาห์!

ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป โอเชียนปาร์ค จะแจกรางวัลสุดพิเศษมากมายให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนสวนน้ำผ่านทางแอปพลิเคชันของโอเชียนปาร์ค (ผู้ที่มาเที่ยวชมสวนน้ำต้องเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือกับอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ที่เป็นทางการของโอเชียนปาร์ค เพื่อรับข้อความแจ้งเตือนเรื่องการแจกรางวัลและคูปองทานอาหาร) โดยจะแจก Surprise e-Coupons เวลา 11.30 น. และ 13.00 น. ทุกวันที่มีการจัดงาน นักท่องเที่ยวจำนวนจำกัดกลุ่มแรกที่กดปุ่ม Get จะสามารถชนะรางวัลมากมาย อาทิ บัตรเข้าชมกิจกรรม Grand Aquarium Exploration บัตรพรีเมียมร่วมงานฮัลโลวีนเฟสท์ บัตร Ocean FasTrack บัตรเข้าชม Sea Lion Feeding หรือ Shark & Ray Feeding คูปองอาหารและช้อปปิ้งภายในสวนน้ำ ฯลฯ นักท่องเที่ยวยังสามารถรับคูปองอาหารเมื่อเข้าไปเล่นเครื่องเล่นและกิจกรรมสุดเจ๋ง 5 อย่างในสวนน้ำ อาทิ SpongeBob Water Party, The Rapids, Raging River, Shark Mystique และ Marine Mammal Breeding and Research Centre อีกด้วย

ที่มากกว่านั้น ในช่วงงานซัมเมอร์สเปเชียลนี้ นักท่องเที่ยวสามารถรับสิทธิพิเศษ Ocean Park App's New User รับส่วนลด 10% เมื่อซื้อบัตรเข้าชมผ่านทางเว็บไซต์โอเชียนปาร์ค แค่นี้เพียงแสดงแอปพลิเคชันที่ดาวนโหลดผ่านมือถือพร้อม E-ticket ที่ประตูทางเข้า เพื่อเข้าไปสัมผัสประสบการณ์สุดสนุกและน่าประทับใจในโอเชียนปาร์คที่คุณจะไม่มีวันลืม